

รายงานการเดินทางในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ครอบครัวไอเดอะแกร์กเกินได้เดินทางถึงพญา
ตอนเย็นของวันนั้นที่โรงแรมครอบครัวเราได้พบกับคุณปีเตอร์ ฟัน ชันเติน (Peter van Zanten)
ที่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ ในการเข้าร่วมฟังคดีอาญาต่อนางมารีษา
พรหมณะ ในวันอังคารที่ ๒๖

คุณปีเตอร์ ฟัน ชันเตินบอกว่าเขาไม่ทราบรายละเอียดของคดีจูลส์ ไอเดอะแกร์กเกิน เขาทำงานที่
แผนกเศรษฐกิจของสถานทูตฯ และอยู่ในประเทศไทย ๓๐ ปีแล้ว เขาพูดภาษาไทยคล่องมาก
จากหน้าที่การงานทำได้เขาเคยพบจูลส์ฯ หลายครั้งด้วยกันในอดีต และเขาชื่นชมจูลส์มาก
นายปีเตอร์ ฟัน ชันเติน พักอยู่ที่โรงแรมเดียวกับครอบครัวเราในคืนนั้น และตอนค่ำเราได้ร่วม
รับประทานอาหารด้วยกัน และได้มีงานพูดคุยถึงคดีนี้ระหว่างอาหารค่ำ

เช้าวันต่อมาคุณปีเตอร์ ฟัน ชันเติน พร้อมด้วยสมาชิกจากครอบครัวเราทั้งหมด ๔ คน ซึ่งรวมไปถึง
คุณแม่ของจูลส์ได้เดินทางไปศาลจังหวัดพญาภายใต้การนำของตำรวจ คดีเริ่มเวลา ๙.๐๐
นาฬิกา ระหว่างเวลา ๙.๐๐ ถึง ๑๐.๐๐ นาฬิกา ในห้องศาลไม่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งตอน
หลังเราทราบว่ามีการคนใหม่รับดำเนินคดีและอัยการคนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของคดีจูลส์
(ซึ่งอันนี้นายรัฐประธาน ทนายความของครอบครัวไอเดอะแกร์กเกินบอกเรา และเป็นเหตุผลที่เรา
ไม่สามารถติดต่อกับอัยการคนเดิมได้ก่อนการดำเนินคดี)

นอกจากนั้นยังไม่แน่ว่านางมารีษาฯ จะมาในนัดคดีวันนั้นหรือไม่ และการดำเนินคดีวันนั้นจะมีต่อ
หรือไม่

ราวเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางมารีษาเดินเข้าห้องดำเนินคดี พร้อมกับคุณนา อตีตคนเลี้ยงเด็ก
เมื่อครอบครัวเราอยู่ในสายตาของเธอ นางมารีษาเบี่ยงหน้าของเธอ และตลอดเวลาดำเนินคดีเธอ
หลบสบตาครอบครัวเรา

เธอนิ่งก้มหน้าตลอดเวลาและเช็ดน้ำตาบางครั้ง

หลังจากนั้นได้มีการสอบปากคำเธอโดยอัยการ ทนายความจากสหราชอาณาจักร (ทนายความของครอบครัวไอเดอะแกรีกเกิน) และทนายความคนหนึ่งของนางมารีซา หลังจากหนึ่งรอบได้มีการสอบถามเพิ่มอีกครั้งโดยอัยการ ทนายความของสหราชอาณาจักร ช่วงแรกคุณซามีว่าต้องตอบคำถามทั่วไปก่อน เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่และความเกี่ยวพันของเธอกับ จูลส์ นางมารีซา และเธอกล่าวว่าเธอเป็นตัวแทนของคุณแม่จูลส์ในคดีศาลครั้งนี้ ที่บ้านคุณซามีว่าได้จัดทำสมุดภาพที่มีภาพต่างๆที่แสดงให้เห็นว่านางมารีซาได้รับการต้อนรับและ ยอมรับอย่างเต็มที่ในครอบครัวไอเดอะแกรีกเกิน

ผู้พิพากษา (ผู้หญิงอายุไม่มาก มองดูคุณแม่จูลส์สม่ำเสมอในช่วงคดี) ได้รับสมุดภาพดังกล่าวและ ในระหว่างดำเนินคดีท่านได้เปิดดูสมุดภาพนั้นเป็นบางครั้งบางครา

สมุดภาพเล่มนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุดในคดีนี้

ทนายความของนางมารีซาถามคุณซามีว่าอย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทำไมคุณแม่ของจูลส์ ถึงได้เริ่มคดีอาญาครั้งนี้ร่วมกับอัยการ เขาพูดกล่าวหลายครั้งในทำนองที่ว่าเหตุที่ฟ้องเพราะ ครอบครัวไอเดอะแกรีกเกินต้องการมรดกของจูลส์

คุณซามีว่าไม่หลงกลต่อคำกล่าวหาในทำนองนี้ เธอให้การว่า

- คำกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงเลย
- เงินของจูลส์ทั้งหมดอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้ว จูลส์ได้ใช้เงินในการซื้อบ้านของเขาและทำธุรกิจต่างๆ
- ทรัพย์สินต่างๆดังกล่าวมีชื่อของมารีซาเป็นเจ้าของเนื่องจากกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้คนต่างชาติมีทรัพย์สินดังกล่าวได้
- จุดประสงค์อันเดียวของครอบครัวไอเดอะแกรีกเกินคือเราต้องการความยุติธรรมให้แก่จูลส์

ประเด็นที่สองที่ทนายความของนางมารีซาถามคุณซามีว่าครั้งแล้วครั้งเล่าคือถามว่าใครเป็นผู้แนะนำให้เริ่มคดีนี้ โดยถามว่า นายรัฐประธาณ ตุลาธร ทนายความ หรือครอบครัวไอเดอะแกรีกเกิน

คุณซามีว่าได้ชี้ไปที่คุณแม่ของเธอและตอบว่า คุณแม่ของจูลส์ นางอันน่า อาร์นอร์ล บิก (Anna Arnold Bik) พร้อมกับอัยการเป็นผู้เริ่มฟ้องคดีอาญานี้

ราวเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกาการสอบปากคำคุณซามีว่าสิ้นสุดลง

ในห้องดำเนินคดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสามคนนั่งอยู่ด้วยตลอดเวลา

ช่วงพักดำเนินคดี รถตำรวจและรถเครื่องตำรวจ ๔ คันได้นำครอบครัวโอเดอะแกร์เกินกลับไปที่
โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันง่ายๆ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ตัวแทนกลุ่มเล็กจากครอบครัวโอเดอะแกร์เกินได้กลับไปห้องดำเนินคดี
ต่อเพื่ออยู่ด้วยในระหว่างที่มีการสอบปากคำพยานนายประพันธ์ (de heer Praphan) อดีตเพื่อน
บ้านของจูลส์

จากคำให้การของเขาสรุปได้ว่าเขาเห็นรถยนต์ของนางมารีซาจอดอยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการลงมือ
กระทำการฆาตกรรมจูลส์ (เขาเป็นประจักษ์พยาน เห็นจูลส์ถูกฆ่า) นายประพันธ์มีพื้นเพเป็นคน
ธรรมดา ในช่วงสอบปากคำเห็นได้ชัดว่าเขาได้ถูกขู่ทางอ้อมโดยที่ทนายความของนางมารีซาถาม
โดยใช้เสียงดัง

ตอนเย็นของวันนั้นครอบครัวโอเดอะแกร์เกินเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และวันต่อมาครอบครัวเราได้
พบกับคุณซาโก ฟัน เดิน เฮาท์ (Tjaco van den Hout) เอกอัครราชทูตแห่งเนเธอร์แลนด์ และ
คุณปีเตอร์ ฟัน ชันเตินที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และพวกเขาได้พูดคุยประเมินความ
เป็นไปได้ของคดีและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา

ครอบครัวโอเดอะแกร์เกินมีความรู้สึกดีระหว่างการดำเนินคดีในวันนี้ ๒๖ ตุลาคม คุณรัฐประธาน
ทนายความมีความรู้สึกดีนี้เช่นเดียวกัน

วันพุธที่ ๒๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ และวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีกำหนดนัดคดี

เช่นเดียวกันและมีการสอบปากคำพยานหลายปากโดยฝ่ายต่างๆ แต่ครอบครัวโอเดอะแกร์เกิน
ไม่ได้อยู่ด้วยในวันนัดคดีที่กล่าวข้างต้นนี้

ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จะมีการสอบปากคำพยาน คือคุณนา อดีตคนเลี้ยงเด็กและ
เพื่อนของนางมารีซา

คุณรัฐประธาน ทนายความคาดว่าหลังจากการสอบปากคำพยานวันที่จะถึงดังกล่าว ผู้พิพากษา
จะกำหนดวันประกาศคำพิพากษา

เขาพร้อมกับครอบครัวโอเดอะเกร็กเกินหวังว่าคดีนี้จะสิ้นสุดลงปลายนี้และเราคงมีโอกาสได้ฉลอง
ความยุติธรรมจากการดำเนินคดีดังกล่าว